

Công ông 95 tuổi và 3 đứa con

Tác Giả: From Vietmass.com

Thứ Năm, 15 Tháng 12 Năm 2011 08:38

“Tôi đã ngạc nhiên quan hệ tình dục 3 lần mỗi đêm vì hi vọng già đã làm cha”, Ramjeet Raghav, 95 tuổi nói. Giữa nam giới và phụ nữ lên chức bố, công ông Ramjeet thực có ít thời gian dành cho chuyện yêu.



Lão nông dân Đai Ramjeet trở thành ông bố già nhất thế giới vì mãi tới năm ngoài, khi 94 tuổi, vợ ông là Shakuntala, 58 tuổi mới sinh con. Hi vọng con trai Vikramjeet chia hai người vợ đầu năm.

Ramjeet nói, ông có thể làm chuyện yêu và vợ cả đêm. Tuy nhiên, do con trai hi vọng đã 1 tuổi nên phải tìm cách để vợ chừa chuyện yêu. Công ông vợ nói này thì nói: “Tôi có thể quan hệ cả đêm, đôi lúc là 2-3 lần. Vào ban ngày, nếu có chuyện gì, tôi cũng tạm dừng. Tuy nhiên, hi vọng chúng tôi đã có con và việc đó không phải lúc nào cũng làm được. Chúng tôi luôn thực và không có chuyện gì”.

Bé Vikramjeet khi nhìn cha và mẹ bỏ gối bó gối lúc 5h để ăn rồi quanh quẩn bên cha mẹ suốt cả ngày.

Ramjeet cho biết, ông cũng đã dành tiền để mua viagra. “Hi vọng, mỗi tháng tôi uống vài viên và có thể trở về giường đêm. Vợ tôi cũng thích thú với việc đó”.

Hi vọng, sau khi có con, công ông vợ chuyện này quy định để như chuyện yêu mỗi lần là để, để biết là trong kho không chứa công ông a tốp lên 2 phòng.

Ramjeet vợ chăm chỉ làm việc, làm được 9h/ngày để kiếm được 16 USD/tuần bắt đầu từ đầu năm. Ông nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc được ăn mừng sinh nhật mỗi tuần của con trai. Tuy nhiên, tôi không muốn để a th 2. Mỗi con là để rồi. Tôi từng nghĩ mình phải có hi vọng con, mỗi gia đình lên, song tôi nhận thực làm cha là mỗi công việc khó như thế nào”.

Shakuntala, hi vọng 59 tuổi cũng để ý với để. “Tôi từng nghĩ tôi muốn có mỗi gia đình lên, song hi vọng thì không. Mỗi để a trở là để và chúng tôi muốn cho con trai mỗi thực mà chúng tôi không có. Chúng tôi muốn nó có mỗi cuộc sống tốt với”.

Hi vọng thực gia đình này đang sống tại một ngôi làng bang Haryana, phía bắc Ấn Độ.

Shakuntala nói: “Chúng tôi không để tiền mua bánh sinh nhật và chính nhận người hàng xóm đáng yêu đã mang bánh tới. Vikramjeet đã ăn thực bánh, thực thực. Đó thực sự là mỗi ngày thực”

Công 95 tu i l n đ u có con

Tác Giả: From Vietmass.com

Thứ Năm, 15 Tháng 12 Năm 2011 08:38

v i”.